

Sử Dụng Cờ Vàng Đứng Chỗ, Đứng Lúc - đồ biển
hoangsaparacels.blogspot.com



Cả triệu người dân Mỹ yêu nước biểu tình ôn hòa cả mấy tháng trời bằng tàu, thuyền, máy bay, đi tuần hành. Trong ba lần cả biển người kéo đến thủ đô Washington D.C rất ôn hòa trật tự, chỉ có vài va chạm nhỏ do bị bọn BLM, Antifa khiêu khích.

Thế mà vào ngày 6/1/2021 xảy ra vụ một nhóm nhỏ bị những kẻ xấu kích động trong đó không ít Bọn Lưu Manh và Antifa đã trà trộn phá hoại ngôi đền Quốc Hội lịch sử tượng trưng cho nền dân chủ lâu đời của Hoa Kỳ.

Những vụ bạo động, cướp bóc, phá hoại đến bất cứ từ phe phái nào đều không được dân chúng Mỹ hoan nghênh.

Tuy nhiên đừng vợ đũa cả nắm. Truyền thông cánh tả và bọn ăn theo, nói leo nhân cơ hội này đã quy chụp cả biển người yêu nước, yêu tự do dân chủ, phản đối sự gian lận bầu cử là bọn côn đồ, phản động âm mưu lật đổ chính quyền(!),

Thật gớm ghiếc cho những cái lưỡi lươn leo đổi trắng thay đen, và những tên lưu manh chủ trương loại bỏ cờ Vàng bằng những lời lẽ cao giọng dạy đời là phải dùng cờ Vàng đứng chỗ, đứng lúc trong khi nước Mỹ công nhận lá cờ Vàng là lá cờ di sản tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền được những cựu chiến binh và những người dân Mỹ rất quý trọng khi đi theo các cuộc biểu tình yêu nước.

Không hiểu quý vị muốn dùng cờ Vàng đứng chỗ, đứng lúc đã cầm lá cờ thiêng liêng đẫm máu quân dân miền Nam hoà mình với đồng bào trong những cuộc biểu tình đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ cho một nước Việt Nam mới hay chưa. Hay chỉ

thao diễn chào quốc kỳ trong những nhà hàng Tàu và sau đó ồn ào ăn nhậu và nhảy đầm đờ biển





Tweet



Donald J. Trump  @realDonaldTrump · 6h 



From **Drew Hernandez**



30.3K



53.9K



194.4K









**Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi nằm
trong tim người lính Mỹ.**

107,029 người Mỹ đủ mọi sắc dân chết vì Chinese virus do Trung Cộng reo rắc từ Vũ Hán trải khắp thế giới. Tuyệt nhiên không có người dân Mỹ nào lên tiếng tố cáo Tập Cận Bình hoặc biểu tình American Lives Matter, mà chỉ mau miệng đổ vạ cho Tổng Thống Trump.

Post by hoangsaparacels.blogspot.com